

DANH ĐỀ

Thúc đẩy Quá trình phát triển ngành xe điện:
Chiếc xe điện chính thống thực sự đầu tiên trên thế giới ra đời dựa trên các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia trong ngành, do Castrol ủy quyền, Castrol và Man Bites Dog thiết kế.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Trừ khi có quy định khác, các dẫn chiếu đề cập đến “bp” và “Tập đoàn bp” trong tài liệu này, bao gồm cả tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ được hiểu là Công ty bp International Limited, các công ty con và công ty liên kết của bp p.l.c, bao gồm Castrol.

Tài liệu này trình bày kết quả nghiên cứu khảo sát độc lập do Man Bites Dog triển khai và do bp ủy quyền. Các dẫn giải và dữ liệu trình bày trong nghiên cứu này phản ánh quan điểm của những người đã tham gia nghiên cứu và những ý kiến này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của bp hoặc bất kỳ thành viên nào trực thuộc Tập đoàn bp.

Tài liệu này được lập chỉ để phục vụ mục đích thông tin và trao đổi và không phải là lời tư vấn hoặc lời mời hoặc để xuất tham gia thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Một số thông tin được nêu ở đây có thể được thu thập từ các nguồn công khai. bp tin rằng những thông tin này là thông tin đáng tin cậy, nhưng chưa được xác thực độc lập bởi bp.

Thông tin trình bày trong tài liệu này không phải là thông tin toàn diện nhất. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực, nhưng thông tin có thể không chính xác, không cập nhật hoặc không phù hợp với tình huống của bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về bất kỳ tính không chính xác hoặc thiếu sót nào (trừ trường hợp thông

tin bị xuyên tạc) trong tài liệu này. Bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi quyết định bạn đưa ra theo thông tin trình bày trong tài liệu này.

Mọi quan điểm hoặc ý kiến của các bên thứ ba được thể hiện trong tài liệu này là quan điểm và ý kiến của các bên thứ ba đã nêu, không phải của bp hoặc công ty liên kết của bp. bp sẽ không cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán, pháp lý, pháp định hoặc tư vấn thuế. Tài liệu này không cung cấp bất kỳ tư vấn đầu tư nào.

Trong phạm vi cao nhất được pháp luật cho phép, bp hay Tập đoàn bp sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, mang tính hậu quả hoặc các tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào khác phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng tài liệu này hoặc bất kỳ thông tin nào được nêu trong tài liệu này. Để tránh hiểu lầm, không nội dung nào trong những điều khoản này sẽ giới hạn trách nhiệm pháp lý của bp về trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất. Nếu bạn đang ở tại một khu vực tài phán không cho phép giới hạn trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng, thì giới hạn nêu trên sẽ không được áp dụng cho bạn.

Tài liệu này không được dùng để phân phối cho bất kỳ người nào hoặc bất kỳ khu vực tài phán nào nghiêm cấm phân phối.

Bản quyền đối với mọi tài liệu, nội dung, điều khoản và thông tin nêu ở đây (trừ tài liệu, nội dung, điều khoản và thông tin của bên thứ ba) sẽ là tài sản độc quyền sở hữu của bp và chỉ được sao chép khi có sự đồng ý của người ký có thẩm quyền của bp. Bản quyền đối với tài liệu, nội dung, điều khoản và thông tin do các bên thứ ba tạo ra và quyền theo bản quyền của bên đó sẽ được thừa nhận dưới đây. Bản quyền đối với tất cả các tài liệu khác không thuộc về bên thứ ba và bản quyền đối với các tài liệu này với tư cách là một bộ tài liệu đã và sẽ luôn là bản quyền của bp. Do đó, nghiêm cấm sao chép hoặc sử dụng trừ mục đích kinh doanh thay mặt cho bp hoặc trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của người ký có thẩm quyền của bp. Đã đăng ký bản quyền Công ty bp International Limited, Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7bp.

Quyền sở hữu nhãn hiệu

bp và nhãn hiệu Castrol là nhãn hiệu của bp p.l.c. Các điều khoản sử dụng này không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào đối với bất kỳ nhãn hiệu thương mại, tên thương mại hoặc biểu tượng nào thuộc sở hữu của bp, các nhà cung cấp và cộng tác viên bên thứ ba của bp (bao gồm nhưng không giới hạn đối với Man Bites Dog, với số đăng ký công ty là 05156769).

Copyright © 2021 bp International Limited

